

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	ประธานสภา อบต.	สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	
๒.	นายภิรมย์ หาญเพชร	รองประธานสภา อบต.	ภิรมย์ หาญเพชร	
๓.	นางทรงศรี บุญศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงศรี บุญศรี	
๔.	นายนรินทร์ โคกชู	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	นรินทร์ โคกชู	
๕.	นายนรากร แก้วมณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	นรากร แก้วมณี	
๖.	นางสอน เสริฐศร	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สอน เสริฐศร	
๗.	นายบรรจง ช่างน้ำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	บรรจง ช่างน้ำ	
๘.	นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์	เลขานุการสภา อบต.	จรรยา เฉลิมเกียรติ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายณรงค์ ปลายน้อย	นายก อบต.	ณรงค์ ปลายน้อย	
๒.	นายประภาส ขาวสะอาด	รองนายก อบต.	ประภาส ขาวสะอาด	
๓.	นายสุพจน์ จันทเสน	รองนายก อบต.	สุพจน์ จันทเสน	
๔.	นางสาวสุภาวดี สมทรง	เลขานุการนายก อบต.	สุภาวดี สมทรง	
๕.	นายสุทธิชัย ช่วยเลื่อม	ผอ.กองช่าง	สุทธิชัย ช่วยเลื่อม	
๖.	นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม	หัวหน้าสำนักปลัด	วีรวรรณ ช่วยเลื่อม	
๗.	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์	นิติกร	วลีรัตน์ คงสงค์	
๘.	นางสาวปริญฉัตร นิवादโสภณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปริญฉัตร นิवादโสภณ	

### เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางจรรยา เฉลิมเกียรติ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมจำนวน ๗ ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้กับที่ประชุมทุกท่าน

#### ระเบียบวาระที่ ๑

#### เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน

ด้วยในช่วงในวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่อำเภอป่าสักเกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ เช่น ซอยทางเข้าหลักเมือง ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ลำดับต่อไปขอแนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ ราย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าสำนักปลัด ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างแนะนำตัวต่อที่ประชุม

ผอ.กองช่าง

กระผมนายสุทธิชัย ช่วยเลื่อม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประธาน

เรียนเชิญพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดแนะนำตัวต่อที่ประชุม

หัวหน้าสำนักปลัด

ดิฉันนางวิวรรธน์ ช่วยเลื่อม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒

#### เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

ให้ที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

#### ระเบียบวาระที่ ๓

#### เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ ๔

#### เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ ๕

#### เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน

เรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์ จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง วรรคสอง บัญญัติว่า จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จึงต้องดำเนินการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารร่างระเบียบฯที่ได้แจกให้กับที่ประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็จะมีการประกาศใช้เป็นระเบียบต่อไป

ประธาน

สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

ส.อบต.ทรงศรี

ข้อบัญญัติที่ประชาชนสามารถเสนอได้นั้นมีเรื่องอะไรบ้าง

ปลัด อบต.

สามารถเสนอได้ทุกเรื่องที่มีกฎหมายให้อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
ดำเนินการยกเว้นข้อบัญญัติงบประมาณ

ส.อบต.นรากร

ระเบียบนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการออกระเบียบนี้แล้วหรือไม่ การที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วม แต่มีความกังวลในเรื่องร่างข้อบัญญัติที่ประชาชนจะเสนอจึงขอให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยกลั่นกรองและพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของร่างข้อบัญญัติที่ประชาชนเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้สภาพิจารณา

ปลัด อบต.

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการ ในระเบียบจะมีการกำหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการเสนอร่างข้อบัญญัติของประชาชนไว้โดยละเอียดแล้ว ซึ่งถ้าหากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ มีความประสงค์ที่จะเสนอร่างข้อบัญญัติก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบเห็นด้วยที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ได้ ยกตัวอย่างปัญหาของหมู่ที่ ๗ คือปัญหาารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาวิ่งในพื้นที่ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ถ้าประชาชนในพื้นที่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติมาใช้บังคับได้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ได้

ส.อบต.สอน

ประธาน  
ที่ประชุม

สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม  
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  
๕.๒ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประธาน  
นักวิเคราะห์

เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- ๑) เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี
- ๒) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนอง  
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) เป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร  
งบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่น  
ดำเนินจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนา  
สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดย  
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ข้อ ๒๒ “เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อม  
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร  
ท้องถิ่นประกาศใช้” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้ดำเนินการจัดทำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามขั้นตอน  
และกระบวนการที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่จึงขอนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.  
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับที่ประชุมเพื่อให้  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้พิจารณา เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลกำเนิดนพคุณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
กำเนิดนพคุณก็จะได้ประกาศใช้แผนต่อไป

ประธาน

สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
กำเนิดนพคุณทุกท่านตรวจทานข้อมูล ชื่อถนน ชื่อบุคคล ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

ส.อบต.ทรงศรี	สอบถาม ถนนสาย ๒/๖ ระยะทางที่วัดจริง ๖๒๐ เมตร ในแผนระบุ ๖๐๐ เมตร ข้อมูลไม่ตรงกันมีผลหรือไม่ อย่างไร
ผอ.กองช่าง	ได้ตรวจสอบโดยวัดจากพิกัด GPS ระบุวงแล้วได้ระยะทาง ๖๐๐ เมตร การวัดโดยใช้ล้อวัดอาจมีความคลาดเคลื่อนได้
ส.อบต.นรากร	สอบถามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะความกว้าง ความยาว และพื้นที่เท่ากัน แต่ทำงบประมาณไม่เท่ากัน
ผอ.กองช่าง	รายละเอียดงบประมาณจะต้องดูตามแบบรูปรายการ งบประมาณไม่เท่ากันเนื่องจากสภาพพื้นที่บางพื้นที่ต้องใช้ปริมาณลูกรังมาก บางพื้นที่ต้องมีการวางท่อระบายน้ำ จึงทำให้งบประมาณไม่เท่ากัน
ส.อบต.สอน	สอบถามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย ๗/๖ การวางท่อระบายน้ำด้วยหรือไม่
ผอ.กองช่าง	ในแบบรูปรายการเป็นโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
ส.อบต.ภิรมย์	สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔/๑๒ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการโอนงบประมาณโครงการดังกล่าวไปใช้จ่ายในงบกลาง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้โครงการดังกล่าวยังบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และจะสามารถดำเนินโครงการได้หรือไม่ อย่างไร
ปลัด อบต.	โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าคณะผู้บริหารมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็สามารถดำเนินการโดยใช้งบประมาณจ่ายเงินสะสมได้
ส.อบต.สอน	ขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนสาย ๗/๓ จากบ้านนายทวล ดีเนียม ถึงบ้านนางนิชากรณ์ คงกระพันธ์ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่
นักวิเคราะห์ ประธาน ที่ประชุม	โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ
ประธาน หัวหน้าสำนักปลัด	<u>๕.๓ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณของสำนักปลัด</u> เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการเครื่องสำรองไฟ เนื่องจากมีการพิมพ์ข้อมูลตัวเลขผิดพลาด จึงขอแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท คำชี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อความเดิม “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)”

ข้อความใหม่ "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)"

ประธาน  
ที่ประชุม

สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม  
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องอื่นๆ**

๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
กำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน  
นายก อบต.

เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ชี้แจงรายละเอียด  
ตามที่กระผม นายณรงค์ พลายน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ในคราวประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วจึงขอรายงาน  
ผลการดำเนินงานรายละเอียดดังต่อไปนี้

**รายงานผลการรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565**

หมวด	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณรับ
ภาษีอากร	772,000.00	1,381,844.46
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	128,000.00	162,695.15
รายได้จากทรัพย์สิน	353,000.00	167,184.26
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,000.00	800.00
รายได้จากทุน	1,000.00	-
ภาษีจัดสรร	25,143,000.00	24,818,950.51
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,000,000.00	18,366,246.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	4,644,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	153,645.80
	45,400,000.00	49,695,366.18

## รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

กอง/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
<b>สำนักปลัด แผนงานงบบกลาง</b>			
งานงบบกลาง	12,568,100.00	11,640,964.46	927,135.54
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>			
งานบริหารทั่วไป	8,805,870.00	6,036,293.54	2,769,576.46
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	487,040.00	208,317.00	278,723.00
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	12,000.00	9,000.00	3,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	906,080.00	473,008.60	433,071.40
งานจราจร	20,000.00	7,000.00	13,000.00
<b>แผนงานการศึกษา</b>			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,941,200.00	4,646,479.45	1,294,720.55
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,135,440.00	492,409.10	643,030.90
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	561,020.00	458,040.00	102,980.00
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	563,000.00	462,967.00	100,033.00
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	200,000.00	-	200,000.00
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>			
งานกีฬาและนันทนาการ	60,000.00	-	60,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	170,100.00	32,705.05	137,394.95
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,000.00	4,900.00	15,100.00
<b>แผนงานการเกษตร</b>			
งานส่งเสริมการเกษตร	120,000.00	18,417.00	101,583.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	586,000.00	485,000.00	101,000.00
<b>รวม</b>	<b>32,155,850.00</b>	<b>24,975,501.20</b>	<b>7,180,348.80</b>

กอง/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
<b>กองคลัง</b>			
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>			
งานบริหารงานคลัง	3,239,110.00	1,874,211.00	1,364,899.00
<b>รวม</b>	<b>3,239,110.00</b>	<b>1,874,211.00</b>	<b>1,364,899.00</b>

กองช่าง			
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>			
งานไฟฟ้าและประปา	568,000.00	539,814.27	28,185.73
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
งานก่อสร้าง	9,222,520.00	5,435,516.14	3,787,003.86
<b>รวม</b>	<b>9,790,520.00</b>	<b>5,975,330.41</b>	<b>3,815,189.59</b>



<b>ตรวจสอบภายใน</b>			
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>			
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	214,520.00	59,456.00	155,064.00
<b>รวม</b>	<b>214,520.00</b>	<b>59,456.00</b>	<b>155,064.00</b>
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้นตามงบประมาณ</b>	<b>45,400,000.00</b>	<b>32,884,498.61</b>	<b>12,515,501.39</b>

<b>เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์</b>			
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
งานก่อสร้าง	4,644,000.00	4,644,000.00	-
<b>รวมเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์</b>	<b>4,644,000.00</b>	<b>4,644,000.00</b>	<b>-</b>

<b>เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น</b>			
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	75,510.00	75,510.00	-
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	78,135.80	78,135.80	-
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
งานก่อสร้าง	4,644,000.00	4,644,000.00	-
<b>รวมเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์</b>	<b>4,797,645.80</b>	<b>4,797,645.80</b>	<b>-</b>

กอง/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
<b>เงินสะสม</b>			
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 2/16 (บริเวณหน้าบ้านนายสรวิทย์ พิมสอ) บ้านนาฝักขวง หมู่ที่ 2	500,000.00	490,000.00	10,000.00
2.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 3/7 (หน้าบ้านนายพุด เทียงบ้าย ถึงที่ดินนายเดี่ยว เมืองคลี่) บ้านปอแดง หมู่ที่ 3	498,200.00	497,000.00	1,200.00
3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 4/1 (หน้าบ้านนายจินดา ยังมีมาก ถึงสามแยก บ้านโตะ) บ้านระหาร หมู่ที่ 4	500,000.00	499,000.00	1,000.00
4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 4/1 (หน้าบ้านนายบุญลือ ชอบสอน ถึงถนนอบต.สาย 4/3) บ้านระหาร หมู่ที่ 4	500,000.00	499,500.00	500.00
5.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำ คสล.ถนนอบต.สาย 5/6 (หมู่บ้านแสงทอง) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5	500,000.00	-	500,000.00
6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 6/3 (ตอนที่ 2) (ข้างสระน้ำบริษัทสหวิริยา ถึงหน้า บ้านนายรุ่ง พรหมแดง) บ้านดอนทอง หมู่ที่ 6	500,000.00	499,000.00	1,000.00
7.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 6/7 (ต่อจากหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต ถึง ที่ดินนายช้อย ไรรินถ่วง) บ้านดอนทอง หมู่ที่ 6	488,800.00	392,944.84	95,855.16
8.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 7/11 (แยกถนนอบต.สาย 7/1 ถึงที่ดินนางสำเนา จันทร์กระจ่าง) บ้านหนองตาจำ หมู่ที่ 7	500,000.00	499,500.00	500.00
9.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 8/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่ดินนางสม นกแก้ว) บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8	58,400.00	58,000.00	400.00
10.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนอบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายนิล หอมสนิท ถึง หน้าบ้านนาย ปัญญา เกษี) บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8	467,300.00	466,000.00	1,300.00
<b>รวม</b>	<b>4,512,700.00</b>	<b>3,900,944.84</b>	<b>611,755.16</b>

ประธาน

สอบถามที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีข้อสงสัย  
ก็ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณที่ชี้แจงรายละเอียด  
ที่ประชุม  
รับทราบ

ที่ประชุม

ประธาน  
นักวิเคราะห์ฯ

## ๖.๒ รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและแก้ไขชื่อโครงการตามบัญชีโครงการการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และมีความจำเป็นต้องแก้ไขจำนวนงบประมาณและชื่อโครงการตามบัญชีการพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนี้

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต**

#### แผนงานการเกษตร

- โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๙

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต**

#### แผนงานสาธารณสุข

- โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย หน้าที่ ๑๐๙ ลำดับที่ ๘

- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หน้าที่ ๑๑๑ ลำดับที่ ๑๓

#### แผนงานการศึกษา

- โครงการอาหารกลางวัน หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๓๒

#### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- โครงการวันปิยมหาราช หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๖

- โครงการส่งเสริมและจัดงานในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีและศาสนา หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๒๔

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

#### แผนงานเคหะและชุมชน

- โครงการอบรมการคัดแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นเงินและการจัดตั้งธนาคารขยะ หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๗

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะใช้จ่ายและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนา

ที่ประชุม

ที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ทราบด้วย”  
รับทราบ

ประธาน  
นักวิเคราะห์ฯ

๖.๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔  
เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด  
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านดินพคุณได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
		จำนวนโครงการที่ปรากฏ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง	คิดเป็นร้อยละของแต่ละยุทธศาสตร์
๑	ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	๐	๐	๐.๐๐
๒	ด้านส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต	๕	๐	๐.๐๐
๓	ด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	๙๑	๑๙	๒๐.๘๘
๔	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๐	๐.๐๐
๕	ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	๒๘	๒	๗.๑๔
๖	ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณสุขปโภค	๑๒๕	๓๐	๒๔
รวม		๒๖๗	๔๘	๕๒.๐๒

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	๐	๐
๒	ด้านส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต	๕	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	๙๑	๑๙,๔๕๘,๒๐๐.๐๐
๔	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐
๕	ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	๒๘	๑,๓๓๖,๐๐๐.๐๐
๖	ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณสุขปโภค	๑๒๕	๙๙,๗๘๑,๕๐๐.๐๐
รวม		๒๖๗	๑๒๒,๕๘๕,๗๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่สำเร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	๐	๐๐.๐๐	-	-	๐	๐๐.๐๐	๐	๐๐.๐๐	๐	๐๐.๐๐	๐	๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้าน ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิต	๐	๐๐.๐๐	-	-	๕	๑๐๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา และ คุณภาพชีวิต	๒๐	๒๑.๙๗	๑	๑๐๐	๗๓	๑๐๐	-	-	-	-	๙๑	๑๐๐
๔. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๐	๐๐.๐๐	-	-	๑๘	๑๐๐	-	-	-	-	๑๘	๑๐๐
๕. การพัฒนาด้านการ พัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความ เป็นเลิศ	๔	๑๔.๒๘	-	-	๒๕	๑๐๐	-	-	-	-	๒๘	๑๐๐
๖. การพัฒนาด้านการ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม แหล่งน้ำและ สาธารณสุขปลอดภัย	๓๐	๒๔	๔	๑๐๐	๙๕	๑๐๐	-	-	-	-	๑๒๙	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๔</b>	<b>๖๐.๒๕</b>	<b>๕</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๒๑๖</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๖๗</b>	<b>๑๐๐</b>

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ )

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	๐	๐	-	-	๐	๐
๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต	๐	๐	-	-	๐	๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	๓,๗๐๗,๘๘๕.๕๔	๓๖.๖๗	-	-	๓,๗๐๗,๘๘๕.๕๔	๒๖.๗๙
๔. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	๐.๐๑	-	-	๒,๐๐๐	๐.๐๑

๕. การพัฒนาด้านการพัฒนา ระบบบริหารงานให้มีความ เป็นเลิศ	๕๑๗,๗๔๕.๕๐	๕.๑๒	-	-	๕๑๗,๗๔๕.๕๐	๓.๗๔
๖. การพัฒนาด้านการพัฒนา เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุข	๕,๘๘๒,๕๐๑.๒๔	๕๘.๑๘	๓,๗๒๘,๔๔๔.๘๔	๑๐๐	๙,๖๑๐,๙๔๖.๐๘	๖๙.๔๕
รวม	๑๐,๑๑๐,๑๓๒.๒๘	๑๐๐	๓,๗๒๘,๔๔๔.๘๔	๑๐๐	๑๓,๘๓๘,๕๙๑.๑๒	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย ๖/๕ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนทอง	√			๔,๖๔๔,๑๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๐๐๐.๐๐
รวม				๔,๖๔๔,๑๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๐๐๐.๐๐

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานและดำเนินงานตามเป้าหมาย  
ในแต่ละปี

๒. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา อาจมีจำนวนมากจนทำให้ผลการคำนวณ  
ร้อยละของแต่ละยุทธศาสตร์ต่ำกว่าที่ควร ก็อันเนื่องมาจากการบรรจุโครงการเพื่อ  
รองรับการขอสนับสนุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการนั่นเอง  
**ข้อเสนอแนะ**

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ  
ทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ผลการรายงานทางการเงินและโครงการต่างๆ  
ที่ต้องติดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณควรนำผลผลิตจากการติดตาม  
และประเมินผลไปวิเคราะห์ในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าควรสนับสนุนส่งเสริมหรือจัดทำ  
โครงการใดในยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานต่ำ ที่ได้รับบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) แล้ว  
ดำเนินการโครงการนั้นๆ ในปีงบประมาณถัดไป อันจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
ตามแผนพัฒนา

๒. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ผู้บริหารควรที่จะนำโครงการที่บรรจุใน  
แผนพัฒนามาดำเนินการตั้งงบประมาณ แก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นอันดับแรกแต่  
หากมีปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนอาจต้องมีการจัดทำแผนเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข  
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน นักวิเคราะห์ฯ	<p><u>๖.๔ รายงานการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u></p> <p>เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นโดยมีจุดประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ณ สิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้นด้วย การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณเป็นแผนดำเนินงานที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่จะดำเนินการในพื้นที่ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้มีการจัดทำแผนดำเนินงานและประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะหารือข้อราชการหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่
นายก อบต.	ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมฝีกอบมตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด การขยะในครัวเรือน ในวันที่พุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะหารือข้อราชการหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่
ส.อบต.ทรงศรี	เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนาง ภัควรรณ พ่วงตรง ถึงบ้านนางสุมิตร อาจหาญ มีการวางท่อระบายน้ำความสูงกว่าระดับน้ำ น้ำไหลลงท่อระบายน้ำไม่ได้จึงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ส.อบต.นรินทร์	ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ที่นำรถแบคโฮมาเปิดทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หมู่ที่ ๓
ส.อบต.ภิรมย์	แจ้งปัญหาท่อสะพานระหว่างหมู่ ๔ เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ ๕ ชำรุดเป็นหลุมลึกมากขอให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน และแจ้งปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางที่่อม พรหมแก้ว ได้ไหลเข้าท่วมบ้านนางมีสา สุวรรณนุช เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีท่อระบายน้ำ

ส.อบต.นรากร ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณและคณะที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนัก และขอให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ซึ่งชำรุดหลายสาย

ส.อบต.สอน ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทางถนนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ซึ่งชำรุดเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนัก

ส.อบต.บรรจง แจ้งปัญหาถนนชำรุดเสียหายเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ดำเนินการซ่อมแซมถนน สาย ๘/๑๐ สาย ๘/๑๑ สาย ๘/๑๒ และ สาย ๘/๑๓

ประธาน ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ เกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ เนื่องจากนายทุนได้ถมที่ดินปิดทางน้ำ ทำให้น้ำระบายไม่ได้ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนหลายสายเกิดความชำรุดเสียหาย จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบการถมดินว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างประตูละบายน้ำ ในช่วงที่ฝนตกหนักน้ำจะกัดเซาะที่ดินของนางซูชีพ อ่วมสุข จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณทำหนังสือประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะหารือข้อราชการหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมและนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐น.

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๕ น.

(ลงชื่อ) จรรยา เฉลิมเกียรติ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางจรรยา เฉลิมเกียรติ)  
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว)  
ประธานสภา อบต.กำเนินตพคุณ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ทรงศรี บุญศรี  
(นางทรงศรี บุญศรี)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สอน เสริฐศร  
(นางสอน เสริฐศร)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นรากร แก้วมณี  
(นายนรากร แก้วมณี)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ สมัยสามัญ... สมัยที่...๔... ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕.....  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว  
(นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ